
สรุปการประชุมเวทีปญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 2 

วันศุกรที่ 13 กรกฏาคม 2550 

ณ หองคอนเวนชั่น ช้ัน 2 อาคารศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

----------------------- 

เวทีแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ 

โดย : น.ส.มาลีวรรณ เลาะวิถี 
พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย 

น.ส.พัดชา พงศกีรติยุต 

ดําเนนิการอภปิรายโดย :  ดร.ประพนธ ผาสุขยืด 
น.ส.ศรีวิภา เล้ียวพันธุสกุล 
 

ดร.ประพนธ รูปแบบการจัดเวทีปญญา สัมมนาวาที อยูระหวางการทดลองวาควรจะจัดครึ่ง

วันหรือเต็มวัน ในชวงที่ 2 จะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยผูดําเนิน

รายการจะทําหนาที่เปนคุณอํานวย และมีผูชวยคือคุณศรีวิภา ตองการใหเปน

เวทีเปด และใหวิทยากรเก็บตกจากชวงเชากอน เร่ิมที่คุณมาลีวรรณ 
  

น.ส.มาลีวรรณ 

 

 

 

การพัฒนาระบบงานโดยทั่วไปใชเวลามากพอสมควร การนําระบบไอทีเขามาใช

ไมจําเปนตองใชงบมาก ข้ึนอยูกับความตองการวาอยากจะทําหรือเปลา เพราะ

บางทีเครื่องมือที่มีอยูเดิมก็สามารถทําได จ.ลําพูนเปน จ.เล็ก แตมีงานทุก

ภารกิจของกรมการจัดหางาน เชน เร่ืองนิคมอุตสาหกรรม เร่ืองของการสงเสริม

การลงทุน จึงทําใหเกิดความใกลชิดกับหนวยที่เก่ียวของ 

 

ในการพัฒนางานตองมีการคิดวางแผน  สํานักงานฯ มีผูรับบริการมากเริ่ม

ตั้งแตประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป เปนผูใชแรงงาน ทั้งที่ เปนชาวไทยและ

ชาวตางชาติดวย ซึ่งมีความหลากหลายมาก จากกระบวนงานที่ตองการลด 16 

เร่ือง สํานักงานฯ ใชไอทีมาชวยจนลดไดครบแลว ตอนนี้มีการทํางานที่ผาน

ระบบอินเทอรเน็ต รวมทั้งมีการทําระบบอินทราเน็ตดวย ซึ่งทําไปแลว 13 

ระบบ  ในเขตอําเภอสํานักงานฯ ก็พัฒนาผานระบบอินเตอรเน็ตตําบล โดยไม

จําเปนตองวิ่งเขามาที่จังหวัด มีการอัพเดตตําแหนงงานวางทุกอาทิตย หรือการ

ยื่นเอกสารบางอยาง ก็มีมีแบบฟอรมใหดาวนโหลดทางอินเทอรเน็ตเชนกัน 

รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการตอใบอนุญาต ของแรงงาน ตางดาว 

  

ดร.ประพนธ ทําอยางไรถึงจะยอมใหผูรวมงานยอมรับความเปลี่ยนแปลง กอนที่จะนําระบบ

ไอทีมาใช 
  

น.ส.ศรีวิภา ขอเสริมวาไปสรางใหคนมาชวยกันทําไดอยางไร 
  

  



พ.ต.อ.อิทธิพล ตอนเริ่มงานป 2547 ดานฯพัทยามีปญหาเรื่องสถานที่ทําการมากที่สุด จึง

เร่ิมตนโดยการปรับปรุงสถานที่ทําการ ตอมาในเรื่องของบุคลากรนั้นไดใช กุศ

โลบายใหคนมาทํางานเร็วคือ เร่ิมงานเวลาแปดโมงโดยใหเจาหนาที่มาทาน

อาหารเชาในสํานักงาน ตอนเที่ยงก็ไมปดทําการแตมีอาหารกลางวันเตรียมไวให  

ซึ่งที่มาของอาหารเชาและกลางวันนี้อาศัยการประสานกับโรงแรมหรือ

ผูประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจ เชน การ

จัดหารสวัสดิการทุนการศึกษาใหบุตรหลาน สรุปคือผูนําตองเสียสละ และทํา

เปนแบบอยางให และลูกนองก็จะทําตามเอง 

  

น.ส.ศรีวิภา มีเทคนิคในการเจรจาอยางไรโดยเฉพาะในการคุยกับผูประกอบการ เพ่ือบริจาค 

  

พ.ต.อ.อิทธิพล ใชเทคนิคในการใหบริการนอกสถานที่หรือไปใหบริการในโรงงาน คือไปหา

ลูกคา ซึ่งจะชวยสราง CRM  ในเรื่องของการบริจาคตามมา 

  

น.ส.ศรีวิภา กรณีจัดหางานลําพูน ไปบอกลูกนองอยางไรที่จะใหทํางานมากขึ้น 

  

น.ส.มาลีวรรณ 

 

 

 

 

 

อ้ันดับแรกตองทําใหสํานักงานนาอยูกอน เพราะเจาหนาที่ตองใชเวลาอยูที่

สํานักงานมาก ทําการปลูกฝงเด็กโดยการฝกอบรมใหรูจัก service mind มีหอง

สําหนับเจาหนาที่ซึ่งเปนหองอาหาร และจะมีของจาก ผูประกอบการที่สนับสนุน

วางไวใหเปนกองกลาง และทําเปนหองพักผอนดวย เนื่องจากไมมีการพักเที่ยง 

หรือในชวงเทศการตางๆ ที่มีกระเชาของขวัญจากผูประกอบการมาให ก็แบงให

เจาหนาที่และเหลือก็เปนกองกลางไวใชในสํานักงาน ซึ่งผลจากการตั้งใจทํางาน

ก็ทําใหผูรับบริการประทับใจ และสนับสนุนการทํางานอยูตลอด นอกจากนี้ยังมี

เงินนอกงบประมาณ ซึ่งนํามาจัดสรรเปนคาลวงเวลาใหดวย และจัดหา

คอมพิวเตอรจากโรงงานที่บริจาคใหทําใหทุกคนมีคอมพิวเตอรใช 

  

น.ส.พัดชา กรมสรรพากรเปนกรมที่คนไมคอยอยากจะใชบริการ เพราะจะตองเสียเงิน

ดังนั้น ในกระบวนการทํางานจึงตองทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวกมาก

ที่สุด เชน  เร่ิมตั้งแตยื่นแบบ มีการเปดชองทางใหที่ธนาคาร หรือผานระบบ 

อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ทุกป จะมีการสอบถามไปยังเจาหนาที่วาจะตอง

ปรับปรุงระบบอะไรบาง และขอมูลอีกทางหนึ่งคือจากการรองเรียน นอกจากนี้

ยังมีการคืนเงินในรูปเช็คที่ไมลงทะเบียน เพราะจะทําใหสามารถสงจดหมายไป

ที่บานของผูรับบริการไดถึงแมจะไมมีคนอยูบาน 

  

ดร.ประพนธ ส่ิงที่ยากสุดของการลดขั้นตอนคืออะไร และเอาชนะความยากไดอยางไร 

  

พ.ต.อ.อิทธิพล 

 

 

ดานฯพัทยาเคยไดรับหนังสือรองเรียนจากคูสรางคูสม วามีการลัดคิวการ

ใหบริการ และการเก็บคาธรรมเนียมไมโปรงใส ดังนั้นระบบแรกที่เร่ิมทํา คือ

การวางระบบคิว จากนั้น ศึกษาวามีข้ันตอนใดที่นําไอทีมาใชไดก็นํามาปรับปรุง 



พ.ต.อ.อิทธิพล เชน การออกใบเสร็จซึ่งเปล่ียนจากเขียนดวยมือเปนออกโดยคอมพิวเตอร 

นอกจากใหบริการ แลวงานของ ตม.ยังเปนเรื่องของการควบคุมคนตางชาตดิวย 

ซึ่งไดชวยในงานสืบสวนสอบสวน งานอาชญากรรมมาแลว 

  

น.ส.มาลีวรรณ การที่จะลดขั้นตอนไดนั้น ตองเตรียมความพรอมที่คนกอน โดยมีขอมูลที่จะทํา

การปรับปรุง มีการระดมความคิดกัน วิเคราะหดูวามีกระบวนการใดที่มี

ผูรับบริการมากที่สุดแลวนํามาลดกอน จากนั้นก็ใหคนที่เก่ียวของกับงานมาสอน

งาน และปดประกาศวาข้ันตอนไหนใชเวลาเทาไหรใหประชาชนทราบ มีการ

เตรียมเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่จะตองรูทุกเร่ืองไวคอยตอบคําถามวาจะติดตอ

ขอรับบริการไดอยางไร จากนั้นจัดระบบคิว พรอมเร่ิมการจับเวลา และเมื่อทํา

เสร็จก็มีการจับเวลาดวย สุดทายจึงนํามาเปนขอสรุปวาเราใชเวลาในงานนั้น 

เทาไหร  นอกจากนี้เรายังทําแบบสอบถามความพีงพอใจในแตละเดือนดวย 

เม่ือวิเคราะหข้ันตอนไดแลวจึงนําระบบไอทีมาใช 

  

น.ส.พัดชา ส่ิงท่ียากลําดับแรกของกรมสรรพากร คือ ตองทําการคิดกอนวาสามารถลดได

จริงหรือไม และสองคือ จะสื่อใหคนในองคกรทราบไดอยางไร ซึ่งวิธีการคือ 

จัดทําการฝกอบรมใหเจาหนาที่เขาใจ 

  

ดร.ประพนธ 

 

 

สรุปวาเอาระบบเปนตัวตั้งตองมีการวางระบบกอนจากนั้นคอยนําเครื่องมือ

ตางๆ มาชวย เชน ระบบไอที 

 

บางเรื่องถามุงแตจะลดขั้นตอนอยางเดียว จะขาดคุณภาพหรือไม เชนงาน ตม.

บางคนมีแบล็คลิสต ถาทําใหเร็วอาจจะเกิดความผิดพลาดและเปนอันตรายได 

  

พ.ต.อ.อิทธิพล งานตม. แตเดิมมี 4 โตะ ถึงจะเสร็จ แตเราเห็นวาบางอยางอาจตัดขั้นตอนไม

ตองทําในขณะนั้นก็ได เชน การลงขอมูลของคน ซึ่งสามารถบันมึกลงไดใน

ภายหลัง ทําใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น 

  

น.ส.ศรีวิภา งานบางอยางท่ีนํามาลดขั้นตอน อาจตองกระทบกับหนวยงานอื่น มีวิธีการ

จัดการอยางไร 

  

น.ส.พัดชา กรณีของกรมสรรพากร เชน การจายเช็ค ซึ่งเก่ียวของกับธนาคารในแงที่จะเก็บ

คาธรรมเนียม ก็ตองไปติดตอกับสมาคมธนาคาร เปนตน 

  

ดร.ประพนธ การลดข้ันตอนของสรรพากรมีระบบที่เกิดปญหาหรือผิดพลาดบางหรือไม มีวิธี

ปองกันหรือแกไขปญหาอยางไร 

  

น.ส.พัดชา มีบาง แกปญหาโดยสรางหนวยที่คอยติดตามและตรวจสอบ 

  

ดร.ประพนธ มีปญหาเรื่องของการลงนามแทน(การมอบอํานาจ)หรือไม 

  



น.ส.มาลีวรรณ จัดหางานลําพูนจะมีเจาหนาที่ที่ไดรับการมอบอํานาจใหสามารถลงนามได 3 

คน โดยมีการตกลงกันวาจะตองมี 1 คน เปนตัวยืนอยูในสํานักงานเสมอ 

  

น.ส.ศรีวิภา แนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร.ที่จะลดขั้นตอนใหครบในป 2550 แลว ในป 

2551 จะมีแนวทางอยางไรตอไป 

 

การชี้แจงจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 

โดย : นายนายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผอ.กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 1 สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 การลดขั้นตอนนั้นจะไมไปยุงเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานทางวิชาชีพ เชน การผาตัดสมอง และ

มาตรฐานทางวิชาการ เชน การเพาะเชื้อในหองแล็บ แตจะทําการลดขั้นตอนในเรื่องของการ

บริหารจัดการ ในเรื่องของลดขั้นตอน นอกจากจะดูในรื่องระยะเวลาแลว ยังดูในมิติอ่ืน ๆ ดวย 

สําหรับหนวยงานที่เปนตัวอยางที่ดี นอกจากที่เชิญมาเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้แลว ยังมีอีกหลาย

หนวยที่ทําไดดี เชน กรมการขนสงทางบก อย. ฯลฯ  
 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐของไทย ไมนอยกวาสากล ในเรื่องของผลการวจิยั 

doing business ของธนาคารโลก ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับในลําดับที่ 18 จาก 175 

ประเทศ ในป 2007 ซึ่งในปที่ผานมาไทยอยูในลําดับที่ 20 นอกจากนี้ UN ก็มีการจัดใหรางวัล

คุณภาพในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐเชนกัน เม่ือปที่แลวไทยสงเขาชิงรางวัล 7 หนวยงาน 

ประเทศไทยมี 3 หนวยงานที่ผานรอบแรก แมจะไมไดรับรางวัล เนื่องจากมีระยะเวาลากระชั้นชิด 

แตคาดวาปหนาจะสงเขาชิงอีก ซึ่งทาง ส.ก.พ.ร.ไดจัดสงเกณฑการประกวดใหสวนราชการทราบ

แลว และหวังวาจะไดจัดสงขอมูลมาเพื่อเขารับการประกวดตอไป 

 


